

SỞ TÀI CHÍNHĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1337/STC-QLNS

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v hướng dẫn một số nội dung thuộc
lĩnh vực tài chính trong công tác
phòng chống dịch, khôi phục sản xuất

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên cơ sở phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh. Theo chức năng nhiệm vụ của ngành, Sở Tài Chính (thành viên Ban chỉ đạo) hướng dẫn một số nội dung về lĩnh vực tài chính, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, khôi phục sản xuất như sau:

1. Về Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản.

Về Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 476/QĐ-BNN-TY ngày 17/02/2016 về việc phê duyệt “Chương trình Quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020”; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 13/02/2019 phê duyệt Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025

Tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 17/05/2016 về việc phê duyệt Chương trình phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 về việc phê duyệt “Kế hoạch phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2025”.

2. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, có quy định cụ thể về: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ.

Riêng quy định về hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh lở mồm long móng, tai xanh và dịch tả lợn Châu Phi được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh.

3. Về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008. Trong đó, có quy định cụ thể về hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch như: hỗ trợ trực tiếp cho người tham gia, chi phí thực tế tiêu hủy gia súc, gia cầm, chi phí hóa chất các loại để khử trùng, tiêu độc, kinh phí tuyên truyền, kiểm tra, chỉ đạo phòng, chống dịch; mua sắm thiết bị, vật dụng cho kiểm tra phát hiện, chẩn đoán bệnh dịch và phòng chống dịch.

Riêng mức hỗ trợ trực tiếp cho chủ chăn nuôi có gia súc, gia cầm bị tiêu hủy thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ, Quyết định số 917/QĐ-UBND ngày 11/4/2019 và Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói trên.

4. Về mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Về lập, chấp hành và quyết toán kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Việc lập, phân bổ, giao dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản nuôi được thực hiện đồng thời với thời điểm lập, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước. Hằng năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương căn cứ vào Chương trình, Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản của Trung ương, tỉnh và địa phương (nếu có) để xây dựng dự toán kinh phí thực hiện phòng chống dịch bệnh, tổng hợp chung trong dự toán chi ngân sách nhà nước của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Khi có dịch bệnh xảy ra, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của mình để chi trả phần hỗ trợ cho người dân khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trường hợp các huyện có mức độ thiệt hại lớn, phần ngân sách cấp mình đảm bảo vượt quá khả năng chi trả thì các địa phương tổng hợp gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Việc chấp hành và quyết toán kinh phí phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn về lĩnh vực tài chính, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản, khôi phục sản xuất. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế phản ánh về Sở Tài chính để có hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Trường ban BCD Phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh;
- Phòng TCKH các huyện, thị xã và TP Huế;
- Lưu: VT, QLNS (Cg).



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN KHIẾT